



## 'ธรรมนัส'พัฒนาคลองแม่ข่า สนับสนุนน้ำด้านการเกษตร

วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567, 06.00 น.

Tag :



ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ สนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหาคองแม่ข่า โดยมีนายเศรษฐกรเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ บริเวณฝายแม่สา (ลำน้ำแม่สา) โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำหนองน้ำเขียว คลองแม่ข่า และโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองแม่ข่าน้อย จ.เชียงใหม่ มุ่งดำเนินการพัฒนาคลองแม่ข่าตลอดทั้งเส้น เพื่อสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคน้ำด้านการเกษตร ตลอดจนช่วยในเรื่องการบำบัดน้ำเสีย และส่งเสริมการท่องเที่ยว

“การลงพื้นที่ครั้งนี้ กรมชลประทาน ได้วางแผนในเรื่องการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำ เพื่อผันน้ำเข้าสู่คลองแม่ข่า และมีแผนในการทำประตูระบายน้ำก่อนปล่อยน้ำลงสู่แม่น้ำปิง เพื่อกักเก็บน้ำให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้จะทำงานร่วมกับเทศบาล และหน่วยงานในพื้นที่ในการขุดลอกคูคลองและผักตบชวา เพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ำบำบัดน้ำเสีย ดินสภาพแวดล้อมที่ดีให้ชุมชน” ร.อ.ธรรมนัส กล่าว

# 'ธรรมนัส'ทำปุ๋ยที่แม่แจ่ม แก้ปัญหาเผาในพื้นที่การเกษตร

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “โครงการรณรงค์การทำปุ๋ยหมักจากขังข้าวโพดและเศษพืช เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน และลดปัญหาหมอกควัน และ PM2.5” ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีนายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ นายปราโมทย์ ขาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ที่บ้านต่อเรือ หมู่ 2 ต.ช่างเอ็ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ซึ่งกรมพัฒนาที่ดิน จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อปลูกจิตสำนึก และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้ทราบถึงประโยชน์จากการทำปุ๋ยหมัก จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 2.เพื่อสาธิตวิธีการทำปุ๋ยหมักที่ถูกต้องและเหมาะสมให้แก่เกษตรกร เป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน 3.เพื่อให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนทัศนคติ การเผา และนำวัสดุที่เหลือใช้จากไร่มา เป็นวัสดุปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อเพิ่มผลผลิต

และลดต้นทุนการผลิต และ 4.เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ลดหมอกควัน บรรเทาภาวะโลกร้อน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดิน มีนโยบายให้จัดทำปุ๋ยหมักกองใหญ่ขึ้นในพื้นที่ซึ่งมีปริมาณเศษวัสดุทางการเกษตรมาก เพื่อให้ประโยชน์ทั้งในเรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน และการป้องกันแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ช่วยลดหมอกควันและฝุ่นละออง โดยมีแผนการรณรงค์นำร่องในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เนื่องจากมีพื้นที่ในการปลูกข้าวโพดจำนวนมาก ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ประสบปัญหาการเผาเศษวัสดุก่อนการเพาะปลูกพืช เป็นปัญหาที่สำคัญของ จ.เชียงใหม่ เพราะหากเกิดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง ก็จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสุขภาพอนามัย

ของประชาชน โดยการดำเนินการครั้งนี้ จะใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน สารเร่งพด.1 ช่วยในการย่อยสลายเศษพืชและเศษวัสดุให้เกิดการหมักที่รวดเร็วให้เป็นปุ๋ยหมักที่มีคุณภาพในการนำไปใช้ปรับปรุงดิน ให้พืชมีการเจริญเติบโตที่ดี ช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุและแร่ธาตุในดินให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรลดการพึ่งพาการใช้ปุ๋ยเคมี ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต และส่งผลช่วยให้ลดภาวะหมอกควันที่เกิดจากการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร ลดปัญหาต่อชุมชน และทำให้สภาวะแวดล้อมดีขึ้น

“นอกจากการรณรงค์ไม่ให้มีการเผาในพื้นที่การเกษตรแล้ว ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการนำเศษวัสดุทางการเกษตรกลับมาใช้ประโยชน์ อีกทั้งยังมอบหมายกรมปศุสัตว์ รับซื้อวัสดุทางการเกษตรดังกล่าว เพื่อนำมาเป็นอาหารสัตว์ ถือเป็นการสร้างรายได้ช่องทางหนึ่งให้เกษตรกร” ร.อ.ธรรมนัส กล่าว



☑ เข้าพบ.....จ.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รมช.เกษตรและสหกรณ์ ให้การต้อนรับ นายเทตลีซี ซากาโมโตะ รมว.เกษตร ป่าไม้ และประมง ญี่ปุ่น ในโอกาสเข้าพบและแลกเปลี่ยนแนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเกษตร ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



หน้าแรก | สหประชาชาติ | ลงโฆษณา | ติดต่อเรา

วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 18:42 น.



**20 กลุ่มอาชีพพร้อมใจ**  
จับมือขับเคลื่อนเทคโนโลยีไปพร้อมกัน

- Facebook
- Twitter
- YouTube
- Line
- Instagram
- LinkedIn

Home การเมือง ฉายาพยากรณ์ เศรษฐกิจ ยานยนต์ บ้านเกิด กีฬา การศึกษา ททบ-สาธารณสุข ภูมิภาค สังคม-สตรี โปรมโขน

### การเมือง

หน้าแรก » การเมือง

## "ธรรมนัส" มอบหมาย "อรรถกร" รพช. เกษตรฯ คนใหม่ คุม 7 หน่วยงาน 4 กรม มีนิ 1 รัฐวิสหกิจ 2 องค์การมหาชน

วันที่ 08 พฤษภาคม พ.ศ. 2567, 17:13 น.

แชร์

ติดตามข่าวผ่าน กระแสข่าวบน Facebook คลิกที่นี่

Like 155K people like this. Sign Up to see what your friends like.



## "ธรรมนัส" มอบหมาย "อรรถกร" รพช. เกษตรฯ คนใหม่ คุม 7 หน่วยงาน 4 กรม มีนิ 1 รัฐวิสหกิจ 2 องค์การมหาชน เริ่มออกงานเดี่ยวและเรียกประชุมหน่วยงานในกำกับนัดแรก

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมอบหมายให้ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำกับดูแล 7 หน่วยงานดังนี้ โดยมี 4 กรม คือกรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ องค์การสะพานปลา สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศในทวีปเอเชีย และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

โดยในคำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ยังระบุว่า "รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอำนาจในการกำกับดูแลและปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการอื่น ยกเว้น การบริหารงานบุคคล การอนุมัติงบประมาณ การอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาตใดๆ ที่เป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรี สำหรับงานส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน เรื่องที่เป็นงานนโยบาย เรื่องที่ต้องเสนอขออนุมัติหรือคณะรัฐมนตรีของ 7 หน่วยงานดังกล่าว

นอกจากนี้ในการกำกับดูแลและปฏิบัติราชการแทนที่ได้รับมอบอำนาจขึ้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาจมอบอำนาจในการอนุมัติ อนุญาต การออกใบอนุญาตใดๆ หรือการปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการอื่น ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรี ยังอยู่ในอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้แก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้โดยทำเป็นหนังสือ บรรดาเอกสารใดๆ ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งหรือลงนามในฐานะผู้ปฏิบัติราชการแทน ให้มาเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อทราบในโอกาสแรก"

สำหรับร้อยเอกรรรมีสภาที่ประกอบด้วย 15 หน่วยงานได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน กรมการข้าว กรมประมง กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สำนักงานปศุสัตว์เพื่อเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ องค์การการค้าเพื่อเกษตรกร องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ที่ผ่านมา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรฯ พร้อมฟังนโยบายการขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรฯ โดยอดีตรัฐมนตรีระบุว่า จะให้นายอรรถกรมาช่วยงานในหน่วยงานที่ร้อยเอกรรรมีสภาที่ประกอบด้วย 15 หน่วยงานดังกล่าว โดยตรงอีกด้วย พร้อมแสดงความมั่นใจว่า การขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรฯ จะมีความชัดเจนมากขึ้นเนื่องจากรัฐมนตรีทั้ง 2 คนมาจากพรรคเดียวกันและมีใจในฝีมือของนายอรรถกรซึ่งตนเองมีบทบาทยิ่ง นับจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ คนใหม่ได้ปฏิบัติงานร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ มาโดยตลอด

ช่วงเช้าวันนี้ (8 พฤษภาคม) นายอรรถกรปฏิบัติหน้าที่ด้วยตนเองและครั้งแรกที่จังหวัดเพชรบุรี โดยเป็นประธานในที่ Kick Off โครงการเสริมสร้างวิสาหกิจทางการเงินภาคครัวเรือนขับเคลื่อนชุมชนเชิง เลื่อมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชื้ออินโกลาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเปิดการประชุมสัมมนาเครือข่ายอาสาสมัครประจำปี 2567 เรื่อง อนุรักษ์น้ำ: ภัยน้ำท่วม: ภัยน้ำแล้งสู่ความยั่งยืน" ซึ่งจัดโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ล่าสุดช่วงบ่ายนี้ นายอรรถกรได้เรียกประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในกำกับดูแล 7 หน่วยงานครั้งแรก

**สร้างคน สร้างอนาคต สร้างคุณค่าแห่ง**

**รับสมัครนักศึกษาใหม่**  
วันนี้ - 30 มิ.ย. 2567  
[www.ru.ac.th](http://www.ru.ac.th)

### Top 5 ข่าวการเมือง

- "เศรษฐา" แบ่งงาน "พิชิต" ดูแลนิเทศ "จิราพร" ดูแล "อสมท" 7 พ.ค. 2567
- "ดร.พานิชย์" เป็นเจ้าภาพเสวนาเวทีรวมพลังพรรคเพื่อไทยช่วยเจ้าอาวาสวัดสังฆาราม พ.ค. 2567
- "วราวุธ" เผย พม. จัดขยายเครือข่าย พัฒนาศักยภาพพศทท-เพิ่มงานเพิ่มอาชีพ 7 พ.ค. 2567
- รองโฆษกกรฐ เตือน "โหด อุคม" ไม่เข้าใจคำว่า "เศรษฐกิจมหัพภ" อภาเถาคว่า "พอเพียง" มาหากิน 7 พ.ค. 2567
- "พิชิต" มั่นใจได้ดูแลสมมติแต่งตั้ง รมว.ใบเขตนขั้วร่วม ขอพิสูจน์ผลงาน 7 พ.ค. 2567

### ข่าวในแวดวงการเมือง

**ปลัดมหาดไทย เผย ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมระบบดำเนินการแล้วเสร็จทั่วประเทศ 135,736 ราย**

มูลค่าลดลง 1,140,296 ล้านบาท 19:28 น.

- ผู้ว่าเมืองคอน บูรณาการจับมอญอูเป็นนับ 100 กรมบอก ยาบ้า กว่า 2 แสนเม็ด 16:53 น.
- อำเภอเมืองแพร่ จัดกิจกรรม "ทิวปันโต เมาื่อสำริดดี ท้าวความดี ความเป็นพระราชกุศล 16:45 น.
- พม.เมืองประจวบฯ นำภาคีเครือข่าย ร่วมกิจกรรม "เราสู้สามัคคี ท้าวความดีถวายเป็นพระราชกุศล" ปกป้องป่า-พิทักษ์สัตว์ ฌ. แปลงโคกหนอง นา ศูนย์เรียนรู้บ้านร่องทอง 16:41 น.
- "ดร.เอ้ สันธิร์" และ ธรา บิดเดชะ" บกโรงงานสารเคมี ระยะง เห็นความเง่ลล รัฐบาลไม่จริงใจ 15:58 น.





# Khaosod Online

🏠 ข่าวด่วน 🔍 ค้นออนไลน์ 🏠 บ้านเกิด 📺 หว่ย 📺 ดวง 📺 กีฬา

## เกษตรฯคิกออฟ เดินหน้าสร้างวินัยการเงิน ส่งเสริมการออมสู่ชุมชนเข้มแข็ง

เศรษฐกิจ



8 พ.ค. 2567 - 14:14 น.

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 8 พ.ค. นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี คิกออฟ โครงการเสริมสร้างวินัยทางการเงินภาคครัวเรือนขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค. 2567 และเปิดการประชุมสัมมนาเครือข่ายครูอาสาประจำปี 2567 เรื่อง บัญชีฟาร์ม : ฤกษ์แจสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ความสำเร็จ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 พ.ค. 2567 โดยมี นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษารมว.เกษตรและสหกรณ์ ผู้บริการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วม ณ โรงแรม ไม้ด้า เดอ ซี หัวหิน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

นายอรรถกร กล่าวว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ขับเคลื่อนงานเสริมสร้างศักยภาพด้านการเงินการบัญชีแก่เกษตรกรและประชาชน ผ่านการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และจัดทำบัญชี เพื่อให้มีทักษะและความสามารถ ทั้งในด้านการวางแผนการประกอบอาชีพ ส่งผลให้ครัวเรือนและชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงสามารถนำบัญชีไปวางรากฐานของชีวิต เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและความสมดุลในการดำรงชีวิต ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน

สำหรับกิจกรรมคิกออฟ เปิดตัวโครงการเสริมสร้างวินัยทางการเงินภาคครัวเรือนขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างวินัยทางการเงินและส่งเสริมการออม พัฒนาและสร้างชุมชนเข้มแข็งไปสู่ประชาชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น มีเป้าหมายคือ ชุมชนทั่วประเทศ 77 จังหวัด รวมกว่า 7,800 ราย ให้ได้รับองค์ความรู้การจัดทำบัญชีและมีเงินออม ผ่านการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ทั้งกิจกรรมการสอนการทำบัญชี กิจกรรมการฝึกอาชีพเสริมรายได้ และกิจกรรมสานสัมพันธ์ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมจิตอาสา เพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆ คาดหวังว่าประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการเสริมสร้างวินัยทางการเงิน มีเงินเก็บออม





“รมว.เกษตรฯ ได้เน้นย้ำและให้ความสำคัญกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในการสร้างความเข้มแข็งและสร้างความยั่งยืนด้านการเงินการบัญชีแก่เกษตรกร ซึ่งเป็นการทำงานขั้นพื้นฐานเพื่อยกระดับเกษตรกรในทุกมิติ สำหรับแนวคิดเรื่องการออมนั้น เป็นสิ่งที่เราทราบกันมานานแล้ว การสัมมนาในครั้งนี้ จึงมุ่งเน้นการพัฒนาสร้างเครือข่าย ให้ความรู้กลุ่มครัวบัญชีอาสา วางแผนร่วมกันในการวางรากฐานการออม ให้ทุกภาคส่วนได้นำแนวคิดการออมอย่างมีระบบมาใช้ และให้เกิดการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผมขอเป็นกำลังใจให้ครัวบัญชีอาสาทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเททั้งความรู้ ความตั้งใจ และมีใจรักในการทำงานเคียงคู่กับเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป” รมช.อรรถกร กล่าว

ทั้งนี้ ภายในงานยังมีพิธีมอบป้ายโครงการให้แก่ผู้นำชุมชนวัดหนองแก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี และรับชมบรรยากาศกิจกรรม Kick Off ที่จัดขึ้นทั่วประเทศ 78 แห่ง โอกาสนี้ รมช.เกษตรฯ พบปะครูบัญชีอาสาที่เข้าร่วมภายในงาน ซึ่งปัจจุบันมีครูบัญชีอาสา รวมกว่า 5,000 ราย เป็นเครือข่ายที่สำคัญในระดับพื้นที่ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้การทำบัญชีสู่เกษตรกรและชุมชน ถือเป็นแรงผลักดันงานนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงฯ ในการยกระดับเกษตรกรไทยให้ก้าวหน้าต่อไป

น.ส.อัญมณี ธิรสสุทธิ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างวินัยทางการเงินภาคครัวเรือนขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยน้อมนำพระราชปณิธานมาสานต่อการดำเนินงานในโครงการฯ เสริมสร้างวินัยทางการเงินภาคครัวเรือน อีกทั้ง ในเดือนก.ค. กำหนดจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค. 2567 และในวันที่ 5 ธ.ค. 2567 กำหนดจัดกิจกรรม “เปิดกระปุก ปิดโครงการ” โดยคาดหวังภาคครัวเรือนจะมีเงินออมเพิ่มขึ้น และเชื่อมั่นว่าการมีวินัยทางการเงินที่ดีและมีเงินออมจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สู่ความกินดี อยู่ดี และสร้างชุมชนเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน





ข่าว วิดีโอ หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐทีวี โลฟัสสไตล์ กีฬา บันเทิง ดวง หอว นิยาย ช็อปปิ้ง



📅 8 พ.ค. 2567 18:49 น.

## ก.เกษตรฯ ช้อมใหญ่ พระราชพิธีพืชมงคล มงคลฯ 67 เตรียมแจกพันธุ์ข้าว พระราชทาน 2,743 กก.

ก.เกษตรฯและสหกรณ์ ช้อมใหญ่ "พระราชพิธีพืชมงคลฯ" ประจำปี 2567 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เรียบร้อยเป็นไปด้วยดี ปลัด ก.เกษตรฯ เผย เตรียมพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน 8 สายพันธุ์ บรรจุของพลาสติกไว้แจกจ่ายพสกนิกรและชาวนาทั่วประเทศรวม 2,743 กก.

วานนี้ (7 พฤษภาคม 2567) นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนา เทพาคู่หาบทอง ได้แก่ นางสาวปนัดดา เปี่ยมมอญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางสาวภัทรปภา มินรินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร เทพาคู่หาบเงิน ได้แก่ นางสาวธิดา วงษ์กุดเลาะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร และนางสาววราภรณ์ วิลัยมาตย์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมวิชาการเกษตร





พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆ ทั้งในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักพระราชวัง กระทรวงกลาโหม กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เข้าร่วมในการช่อมใหญ่ พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2567 ก่อนวันพระราชพิธีจริง ที่จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 ที่จะถึงนี้ ตามฤกษ์พิธี ไถหว่าน ระหว่างเวลา 08.09-08.39 น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง



นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนาเปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านสถานที่ การจัดงาน แนวทางการปฏิบัติในการเข้าร่วมงานพระราชพิธี การรักษาความปลอดภัย การจราจร ตลอดจนการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ อีกทั้ง ได้มีการจัดเตรียมพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน สำหรับบรรจุในซองพลาสติกเพื่อแจกจ่ายให้บรรดาพสกนิกร และชาวนาทั่วประเทศรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตร ประกอบด้วย พันธุ์ข้าวนาสวน 6 พันธุ์ และพันธุ์ข้าวเหนียว 2 พันธุ์ น้ำหนักรวมทั้งสิ้น 2,743 กิโลกรัม



ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวด้วยว่า สำหรับพระราชพิธีพืชมงคลฯ ประจำปี 2567 จะมีเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่น ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับพระราชทานโล่รางวัล ประกอบด้วย ปราชญ์เกษตรแห่งแผ่นดิน จำนวน 3 สาขา เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 16 สาขาอาชีพ สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 12 กลุ่ม และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 7 สหกรณ์ อีกด้วย.



บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 22:30

Site Value: 116,992

PRValue (x3)

350,976

หัวข้อข่าว: ก.เกษตรฯ ซ่อมใหญ่ พระราชพิธีพืชมงคล 67 เตรียมแจกพันธุ์ข้าวพระราชทาน 2,743 กก.



## รองปลัดฯ นำทีมร่วม ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ยางพาราในระยะ 20 ปี ปรับข้อมูลโครงการฯ

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมวิชาการเกษตร รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยสามารถสรุปผลการประชุมดังนี้ 1.ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566

2.ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการทบทวนแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการด้านยางพารา พ.ศ.2566-2580 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีการปรับชื่อโครงการ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย และงบประมาณ ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ และมีการยกเลิกและเพิ่มโครงการทดแทนที่สำคัญที่สามารถตอบตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2567 ได้ และ 3.ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านยางพารา พ.ศ.2566-2580 ไตรมาสที่ 1/2567 โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมที่ยังมีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน และมีข้อเสนอแนะให้ปรับเพิ่มเติมข้อมูลในบางโครงการ เช่น การปรับเพิ่มตัวชี้วัดด้านคุณภาพในโครงการจัดตั้งตลาดกลางไม้ยางพารา รวมถึงการปรับปรุงข้อความบางส่วนให้ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์





## ไทยร่วมจับมือ เคนยา-โมซัมบิก ใช้จุดแข็ง3ฝ่าย ดันสินค้าเกษตร

วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567, 06:00 น.

Tag :



นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับ นายคิปีทีเนสต์ ลินด์ซีย์คิมโวลี เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทย (H.E. Mr.Kiptiness Lindsay Kimwole) นายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐโมซัมบิกประจำประเทศไทย และนายปรีชา ตรีสุวรรณ ประธานสมาพันธ์การค้าระหว่างประเทศ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และแสวงหาโอกาสทางการค้าสินค้าเกษตร พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการหารือ

สำหรับการหารือดังกล่าว ฝ่ายเคนยาประสงค์มีความร่วมมือในด้านการผลิตข้าว การทำประมง รวมถึงระบบชลประทาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร โดยขอรับการสนับสนุนองค์ความรู้ งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากไทย และฝ่ายโมซัมบิกสนใจทำความร่วมมือในด้านการผลิตข้าว มะพร้าว และการทำประมง นอกจากนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองทางการค้าสินค้าเกษตรระหว่างกันโดยฝ่ายเคนยา นำเสนอกลไกอุตสาหกรรมการผลิตกาแฟของเคนยา ซึ่งจะมีหน่วยงานกลางจับคู่ธุรกิจให้ผู้รับซื้อสามารถเข้าถึงเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟได้โดยตรง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งจะส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ฝ่ายไทยมองว่าเรื่องดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ที่ต้องการเพิ่มโอกาส เสริมศักยภาพ และสร้างความเข้มแข็งแก่ภาคการเกษตรไทยผ่านระบบสหกรณ์การเกษตร การหารือครั้งนี้จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นให้ฝ่ายไทยร่วมทำงานกับฝ่ายเคนยาและโมซัมบิกอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น

## เกษตรกรใช้ผลงานวิจัยทางพาราราคาพุ่งสูงสุดใน 7 ปี

น.ส.อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฝ่ายการเมือง) กล่าวถึงสถานการณ์ซื้อขายยางพาราผ่านสำนักงานตลาดกลางยางพาราของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) พุ่งทะลุ 90 บาทแล้ว ซึ่งราคาซื้อขายยางแผ่นรมควันอยู่ที่ 90.09 บาท/กิโลกรัม ถือเป็นราคาสูงสุดในรอบ 7 ปี 1 เดือน โดยปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะยังคงอยู่ในทิศทางแนวโน้มขาขึ้นต่อไป ด้าน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ารมว.เกษตรฯ ได้สั่งการให้นายฉกรรจ์ ตรรกวีรพัต ผู้ว่าการ กยท.มุ่งดำเนินงานสนับสนุนให้เกิดการสร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา นอกเหนือจากการผลิตยางธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา โดยสร้างแหล่งรายได้ให้กับเกษตรกร ผ่านกระบวนการซื้อ-ขายแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิต เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้สูงขึ้น ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เป็นฐานการดูดซับ

ก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตร เพื่อบรรลุเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ ตามนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050 เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นำของอาเซียนในด้านการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emission) ได้ในปี ค.ศ.2065

ทั้งนี้ สำหรับเกษตรกรที่ขายคาร์บอนเครดิตในสวนยาง หากคำนวณจากพื้นที่สวนยางในประเทศที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท.ทั้งหมดกว่า 20 ล้านไร่ สามารถช่วยกักเก็บคาร์บอนได้ประมาณ 80 ล้านตัน ใช้สูตรการคำนวณแอลลโลเมตริตตามท้องที่การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กำหนดคิดเป็นรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิต รวมมูลค่ากว่า 24,000 ล้านบาท (ราคาซื้อขายคาร์บอนเครดิตเฉลี่ย 300 บาท/ตัน)



## ราชทัณฑ์ปลูกป่าพันไร่ลดร้อน

ที่กรมราชทัณฑ์ นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และ นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ ทำข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยโครงการ สงวนและอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวในพระราชพัสดุจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 67 เพื่อสนับสนุนโครงการสงวนและอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวในพระราชพัสดุ บนเนื้อที่ประมาณ 12,000 ไร่ ให้ความสอดคล้องกับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแผน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มการดูดซับปริมาณก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ระบุว่า เดิมกรมราชทัณฑ์ได้รับพื้นที่ให้ใช้จากกรมธนารักษ์กว่า 130,000 ไร่ แต่ปัจจุบันมีประชาชนเข้าไปอยู่อาศัยจึงเหลือพื้นที่ 24,000 ไร่ โดยมีพื้นที่บริเวณทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก ประมาณ 12,000 ไร่ ถือเป็นพื้นที่อนุรักษ์ตามนโยบายที่ยังเป็นพื้นที่ป่าไม้อุดมสมบูรณ์จำนวนมาก

นอกจากนี้ เฝยถึงแนวทางเพิ่มพื้นที่สีเขียว หรือการปลูกต้นไม้ของเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ ซึ่งรัฐบาล

มอบหมายกระทรวงยุติธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันผลักดันนั้น เร็ว ๆ นี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10 ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา ไม่เพียงพื้นที่ของราชทัณฑ์ แต่เตรียมระดมผู้ต้องราชทัณฑ์ เด็กและเยาวชน ผู้ถูกคุมประพฤติ ตลอดจนเครือข่ายไปร่วมกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่อุทยาน และพื้นที่อื่น ๆ ด้วย

ทั้งนี้ กรมราชทัณฑ์วางแผนเป้าหมายปลูกป่าเพิ่มเติมอีก 1,000 ไร่ เพื่อสนับสนุนแนวทางลดภาวะโลกร้อนที่เป็นอยู่

ด้านนายวินัย แสงเขียว ผอ. ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก เผยว่า ในส่วนของพื้นที่ทัณฑสถานฯ มีพื้นที่รวมกว่า 24,500 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้และภูเขา โดยเฉพาะเขาพริกและเขาสะเดา เป็นแหล่งพื้นที่ป่าสมบูรณ์ 12,000 ไร่ มีไม้ยืนต้นจำนวน 2.4 ล้านต้น สามารถช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึงปีละ 17,600 ตันต่อปี

“เราเห็นความสำคัญภาวะโลกร้อนครั้งนี้จึงถือเป็นการลงนามโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวกับกรมธนารักษ์ครั้งแรก” ผอ.ทัณฑสถานเกษตรฯ ระบุ.



กรุงเทพธุรกิจ  
Photo & Story

## คณะทำงานร่วมไทย-ยุโรป เดินหน้าต่อแก้ปัญหาประมงไอยูยู

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายไทยของคณะทำงานร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและคณะกรรมการยุโรปในการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม หรือ IUU ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ

เป็นคณะทำงานด้านเทคนิคในระดับกรม โดยมีอธิบดีกรมประมงเป็นประธาน เนื่องด้วยสอดคล้องกับประเด็นการต่อต้านป้องกันยับยั้งการทำประมง IUU ที่เป็นภารกิจหลักของกรมประมง และมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทำงาน ได้แก่

กรมเจ้าท่า กองทัพเรือ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมศุลกากร กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด กรมยุโรป กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และมีผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศ กรมประมงเป็นคณะทำงานและเลขานุการ

ทั้งนี้ คณะทำงานฝ่ายไทยของคณะทำงานร่วมฯ มีอำนาจหน้าที่หลักคือ การกำหนดนโยบาย ประเด็น ทั่วๆ ไป และเจรจาหรือความร่วมมือกับคณะทำงานฝ่ายคณะกรรมการยุโรป



## กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดกิจกรรม "สหกรณ์ออมดี มีสุข" เกิดพระเกียรติปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ทำแผนโครงการเพื่อ

เทิดพระเกียรติในปีมหามงคลในครั้งนี้ ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับกรม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี เพื่อให้บุคลากรและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับด้านการออมที่จัดขึ้นในระดับกระทรวงและระดับกรม

"ปีนี้ถือเป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้เสนอโครงการเทิดพระเกียรติที่เกี่ยวกับการออม คือกิจกรรม "สหกรณ์ออมดี มีสุข" ซึ่งการออมในครั้งนี้ได้ตั้งเป้าหมายการออมไว้หลังจบโครงการประมาณเดือนธันวาคม 2567 คาดว่าจะมีเงินออมทั้งสิ้นอยู่ที่ 1,772 ล้านบาท"

นายวิศิษฐ์ กล่าว

ซึ่งโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ "สหกรณ์ออมดี มีสุข" มีแนวทางการออมเริ่มตั้งแต่ 1 พฤษภาคม - 31 ธันวาคม 2567 กำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ และขบวนการสหกรณ์ที่มีอยู่ทั้งสิ้นจำนวน 720,010 คน สู่มเป้าหมายการออมจำนวน 1,072 ล้านบาท ในเดือนกันยายน 2567 (วันเปิดกระปุกออมสิน) และ 1,772 ล้านบาทในเดือนธันวาคม 2567 (วันสิ้นสุดโครงการ) โดยเป้าหมายมาจากจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมการออมร้อยละ 7 ของจำนวนสมาชิกสหกรณ์ทุกประเภททั้งหมดในจังหวัด/พื้นที่

"ซึ่งโครงการนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์คาดหวังว่า การออมต้องเริ่มต้นจาก

ตัวเราก่อน จากนั้นก็จะทำการขยายออกไปเรื่อยๆ ซึ่งคาดว่าจะภายใน 200 กว่าวันนี้ กว่าที่จะทำการเปิดกระปุก น่าจะมีเงินที่เกิดขึ้นจากการออมที่อยู่ในระบบมากกว่า 1,000 ล้านบาท และจำนวนเงินเหล่านี้จะสามารถนำมาหมุนในระบบสหกรณ์ได้" นายวิศิษฐ์ กล่าว

กรมจึงขอเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมโครงการโดยวิธีดำเนินการออม แบ่งเป็น 3 รูปแบบ ประกอบด้วย

1. การออมโดยเปิดบัญชีใหม่กับสหกรณ์ เริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม 2567
2. การออมโดยใช้บัญชีเดิมที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์ จะนับยอดเงินออมเริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 และ
3. การออมโดยการหยอดกระปุกออมสินที่กรมจัดจำหน่าย หรือทำจากวัสดุเหลือใช้มาจัดทำกระปุกออมสินเอง

ทั้งนี้ สำหรับกำหนดวันเปิดกิจกรรม (Kick Off) ส่วนกลาง จะมีขึ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

สำหรับส่วนภูมิภาคอาจจะดำเนินการจัดพร้อมกับส่วนกลางและเชิญสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มาร่วมด้วย โดยนำกระปุกออมสินที่มีหรือกระปุกออมสินที่ทำมาจากวัสดุเหลือใช้ที่จัดทำขึ้นเอง ซึ่งจะทำพิธีเปิด Live สด ผ่าน facebook กรมส่งเสริมสหกรณ์ และมีกิจกรรมต่างๆ เช่น แจกสติ๊กเกอร์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตกแต่งกระปุกออมสิน การร่วมสนุกในกิจกรรมการออม เป็นต้น

"โครงการออมก็ดีถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เราให้ความสำคัญเพื่อเป็นการพัฒนาคนให้มีความมีสุข อยู่ดีมีสุข เพราะฉะนั้นในเป้าหมายของระบบสหกรณ์สุดท้ายแล้ว ก็คือการที่ทุกคนอยู่ดีกินดีมีสันติสุข ถ้าทุกคนมีเงินออมและมีภูมิคุ้มกัน ก็จะสามารถนำเงินออมจากโครงการนี้ไปลงทุนในด้านอื่นๆต่อไปได้" อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวทิ้งท้าย



วิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์





# อัปเดตกรมหม่อนไหม เพิ่มเกษตรกรหน้าใหม่

พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย อธิบดีกรมหม่อนไหม เผยว่านโยบายในปี 2567 จะเน้นการขับเคลื่อนงานด้านหม่อนไหม พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรหม่อนไหมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกษตรกรต้อง “กินอิ่ม นอนอุ่น ทุพมีหนี้หมด” โดยมุ่งเป้าไปที่การให้ความสำคัญกับต้นน้ำ โดยส่งเสริมให้เกิดเกษตรกรรายใหม่ให้ได้ไม่น้อยกว่า 1,000 ราย และฟื้นฟูเกษตรกร



หม่อนไหมรายเดิม โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในพื้นที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. และคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)

ขณะเดียวกันส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์หม่อนไหมและเส้นไหมให้ได้มาตรฐานเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ส่งเสริมให้ผลิตเส้นไหมและผ้าไหมที่มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตผ้าไหมไทยครบวงจรพระราชนิพนธ์ พร้อมกันนี้เร่งเพิ่มประสิทธิภาพปัจจัยการผลิตพันธุ์หม่อน ไข่ไหม ให้มีคุณภาพมีผลผลิตสูงเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง และเพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร พร้อมไปกับพัฒนา/ปรับปรุงพันธุ์หม่อน พันธุ์ไหม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่า



ให้กับสินค้าหม่อนไหม

นอกจากนี้ยังสนับสนุนและขยายผลโครงการพระราชดำริด้านหม่อนไหมไปสู่ชุมชน เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้และประกอบอาชีพในถิ่นฐานของตนเอง รวมถึงส่งเสริมและแสวงหาลาดผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม ให้แพร่หลาย

ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมไปกับสร้างผ้าไหมให้เป็นสินค้ามูลค่าสูง และนำนวัตกรรมและ







เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเกษตรกร โดยใช้หลัก “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” สำหรับ “ตลาดนำ” จะจับมือกับภาคเอกชน ส่งเสริมการทำเกษตร

พันธสัญญา ระหว่างเกษตรกรและผู้รับซื้อ เพื่อให้เกษตรกรมีตลาดที่แน่นอนควบคู่กับเร่งสร้างเกษตรกรรายใหม่ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนเส้นไหม/รังไหมและเชื่อมโยงตลาดเฉพาะ อาทิ สถาบันเสริมความงาม โรงพยาบาลอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์

ส่วน “นวัตกรรมเสริม” จะพัฒนา/ปรับปรุงพันธุ์หม่อนไหมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่า และให้บริการแก่เกษตรกรได้

อย่างเพียงพอ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่พร้อมใช้ ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ และพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและรองรับเกษตรกรสูงวัย ขณะเดียวกันก็วางแผนผลิตไหมวัยอ่อนให้เกษตรกรเพื่อลดเวลาและแรงงาน

ส่วน “เพิ่มรายได้” จะสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรมีทางเลือกใหม่ๆ โดยการขยาย Value Chain ของสินค้าหม่อนไหม เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์แปรรูปกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและภาคบริการ ประสานความร่วมมือกับจังหวัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการเชื่อมโยงสินค้าและผลิตภัณฑ์หม่อนไหมกับเส้นทาง การท่องเที่ยว.

# ดันไทยผงาด "ฮับยางล้อ" อาเซียน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ผนึกกำลัง "ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้" ของรัฐบาล และข้อสั่งการของ ทาร์ซัส กรุป พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายภาคอุตสาหกรรมยาง นำโดยกรยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เตรียมจัดงาน "TyreXpo Asia 2024" งานแรกในไทยที่รวบรวมอุตสาหกรรมยางล้อระดับนานาชาติแบบครบวงจร วางเป้าเสริมแกร่งผู้ประกอบการตามนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมอุตสาหกรรมยางไทย เปิดเวทีเจรจาธุรกิจ เชื่อมโอกาสทางการค้าและสร้างเครือข่ายให้กับห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยางไทยแบบครบวงจร พร้อมจัดงานครั้งแรกในไทยระหว่างวันที่ 15-17 พ.ค.นี้ ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เพราะอุตสาหกรรมยางพาราไทยคือหนึ่งฟันเฟืองหลักสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

นายสุชาติ ศ่างวิริยกุล รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ กยท. กล่าวว่าตามนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ยางพาราภายในประเทศผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพาราโลก กยท. จึงมุ่งเดินหน้าบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบตามนโยบาย

“ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” ของรัฐบาล และข้อสั่งการของ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่ารมว.เกษตรและสหกรณ์ ที่เร่งขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว โดยเฉพาะการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งสามารถดูดซับปริมาณผลผลิตยางออกจากตลาดได้ควบคู่ไปกับการเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าของยางไทยในตลาดโลก

ด้านนายอัศวิน เขียว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ-เอเชีย และสิงคโปร์ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ กล่าวว่างานนี้จะดึงดูดผู้ซื้อที่มีศักยภาพจากทั่วภูมิภาคกว่า 5,000 คน โดยได้รวบรวมแบรนด์ชั้นนำด้านยางล้อและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องอีกกว่า 250 แบรนด์ เพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศได้ขยายตลาดยางล้อที่ครอบคลุมไปถึง การซ่อมแซม บำรุงรักษายานยนต์ อุปกรณ์อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์เสริมยางล้อ พร้อมกันนี้จะได้พบกับโชว์เคสหรือการนำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมาพัฒนา รวมถึงพบกับผู้เชี่ยวชาญมาร่วมแชร์ประสบการณ์ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจจากอุตสาหกรรมยางในอนาคต.



# MATICHON ONLINE

มีนาคม 2567

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567

🇹🇹 ข่าวในพระราชสำนัก การเมือง > SDG UPDATES เศรษฐกิจ > ในประเทศ > ภูมิภาค ต่างประเทศ > การศึกษา > โลกโซเชียล > กีฬา >

## กรมชลฯ สั่งชลประทานทั่วประเทศปฏิบัติตาม 10 มาตรการรับมือฤดูฝน

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 - 10:35 น.

[Facebook](#) [Twitter](#) [LINE](#) [Copy Link](#)



วันนี้ (7 พ.ค. 67) ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (swoc) อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน ดร.ธเนศร์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและ อุทกวิทยา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference ไปยังสำนักงานชลประทานที่ 1-17 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ แหล่งน้ำ และแม่น้ำสายหลักต่าง ๆ สำหรับเป็น ข้อมูลในการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องและเหมาะสมในแต่ละพื้นที่

สำหรับสถานการณ์น้ำปัจจุบัน (7 พ.ค.67) พบว่า อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 41,010 ล้าน ลบ.ม. (54% ของความจุอ่างฯ รวมกัน) เป็นน้ำใช้ การได้ประมาณ 17,070 ล้าน ลบ.ม. เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา 4 เขื่อนหลัก (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 10,921 ล้าน ลบ.ม. (44% ของความจุอ่างฯรวมกัน) เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ประมาณ 4,225 ล้าน ลบ.ม. และ ตั้งแต่ 1 พ.ค. 67 จนถึงขณะนี้มีการจัดสรรน้ำช่วงฤดูฝนปี 67 ทั้งประเทศไปแล้วกว่า 957 ล้าน ลบ.ม. (6% ของแผน) เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยามีการใช้น้ำไปแล้วประมาณ 349 ล้าน ลบ.ม. (7% ของ แผน)

ด้านสถานการณ์ค่าความเค็มในแม่น้ำสายหลักยังคงต้องเฝ้าระวัง เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา กรมชลประทาน ได้สนับสนุนรถ บรรทุกน้ำและเครื่องสูบน้ำ เข้าช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบ พร้อมปรับเพิ่มการ ระบายน้ำจากทางพื้นที่ตอนบน เพื่อรองรับสถานการณ์น้ำทะเลหนุนอีกครั้งในช่วงวันที่ 8-12 และ 25-29 พ.ค. 67 นี้



ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่า จะเข้าสู่ฤดูฝนในช่วงสัปดาห์ที่ 3-4 ของเดือนพฤษภาคม จึงได้เน้นย้ำให้โครงการชลประทานทั่วประเทศ ติดตาม และเฝ้าระวังสภาพอากาศ รวมทั้งสถานการณ์น้ำท่าอย่างใกล้ชิด นำข้อมูลจากหน่วยงานพยากรณ์ที่เกี่ยวข้องมาวางแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ควบคู่ไปกับการเก็บกัก พร้อมปฏิบัติตาม 10 มาตรการรับมือฤดูฝนปี 67 ของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) อย่างเคร่งครัด จัดเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าประจำจุดเสี่ยงสามารถเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยได้ทันที ตลอดจนตรวจสอบความมั่นคงของอาคารชลประทานให้พร้อมใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ ที่สำคัญให้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนถึงสถานการณ์น้ำให้ประชาชนรับรู้รับทราบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุด ตามข้อสั่งการของ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์





